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Nefrtdasvið umsagrtir

"Ég geri alvariegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið á Reykjanesfólkvangi sé sett í nýtingarflokk og tel því betur 
borgið í verndarfiokki. Þetta svæði er við rætur höfuðborgarinnar og borgarbúar jafnt sem ferðamenn vilja njöta 
náttúrunnar við túnfótinn." Verndarnýting þessa lands er gífurlegt.
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